

Số: /BC-UBND.TN

Quy Hợp, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong năm 2024; Nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2025.

I- Đặc điểm, tình hình.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quy Hợp có:

- 83 mỏ được cấp phép còn hạn, trong đó: 14 mỏ được cấp giấy phép khai thác quặng thiếc (trong đó 05 mỏ được cấp giấy phép khai thác quặng thiếc và đá kết hợp, 09 mỏ được cấp giấy phép khai thác quặng thiếc), 34 mỏ được cấp giấy phép khai thác đá hoa trắng, 31 mỏ được cấp giấy phép khai thác đá xây dựng, 01 mỏ đá Granit; 01 giấy phép khai thác nước khoáng, 02 mỏ cát sỏi.

- 78 mỏ hết hạn, trong đó: 50 giấy phép đã có quyết định đóng của mỏ của UBND tỉnh, 28 mỏ đã cấp lại giấy phép hoặc chưa khai thác nhưng đã hết hạn (không thực hiện đóng cửa mỏ)

- 01 tổ chức (01 mỏ) đang thực hiện thăm dò khoáng sản theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Có 158 xưởng chế biến khoáng sản, trong đó có 47 xưởng sản xuất hộ kinh doanh cá thể.

II. Kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường của UBND huyện năm 2024.

1. Công tác chỉ đạo.

- Trong năm 2024, UBND huyện đã ban hành 42 văn bản chỉ đạo, báo cáo trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường (Có danh sách kèm theo). Sau khi UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ bản các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn đều bám sát các nội dung chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Với phương châm là giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở phải sâu sát, cụ thể do đó trong thời gian qua khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở đều được Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn trực tiếp kiểm tra, làm việc tháo gỡ và chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh các điểm nóng.

- UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn hoặc kiện toàn đoàn kiểm tra xử lý VPHC theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng người dân vào các hầm lò của mỏ hết hạn tại khu vực Suối Bắc để mót

quặng có nguy cơ tai nạn lao động, tình trạng lợi dụng cải tạo đất để khai thác đá cảnh trái phép, tình trạng gây đục nước sông Nậm tôn.

Tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấm mốc giới của các mỏ đã được cấp phép để quản lý việc khai thác đúng phạm vi ranh giới được cấp phép; rà soát các xưởng chế biến khoáng sản đã hình thành từ lâu nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định để xem xét xử lý; Công khai đường dây nóng để nhân dân giám sát, phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản để kịp thời kiểm tra, xử lý. Chỉ đạo UBND các xã lập kế hoạch tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện vi phạm và kịp thời xử lý theo quy định; Tăng cường kiểm tra, kiên quyết phá dỡ các lán tạm, đường ống nước tự chảy..., chặn lấp, đổ bê tông các cửa hang nhằm ngăn chặn tình trạng người dân vào các cửa hầm lò, các khu vực mỏ hết hạn để mót, vét quặng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động.

- Định kì hàng quý tổ chức các cuộc giao ban giữa các phòng, ban, UBND huyện với UBND các xã để quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách và chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường

- Hàng tháng thông qua các cuộc họp Ủy viên ủy ban thi UBND huyện đều yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường phải có báo cáo về công tác QLNN về khoáng sản, bảo vệ Môi trường trên địa bàn huyện để lãnh đạo UBND huyện nghe và chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn công tác của các ngành cấp trên theo quy chế phối hợp trong công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Trong năm 2024, UBND huyện phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh và đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành 45 cuộc kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản đối với 45 doanh nghiệp được kiểm tra, đã phát hiện và phối hợp xử phạt 33 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường với số tiền là **6.515.017.714** đồng. *(Có danh sách kèm theo)*

- Kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh của bà Vũ Thị Hà, thường trú tại xã Văn Lợi, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An phản ánh việc: Có tình trạng các cá nhân nỏ mìn, khai thác đá vôi trái phép trên địa bàn xã Châu Lộc nhưng các cơ quan quản lý không kiểm tra, xử lý. Kết quả xác minh cho thấy: Trên địa bàn xã Văn Lợi và xã Châu Lộc không có công dân tên Vũ Thị Hà; nội dung phản ánh trong đơn đề tên Vũ Thị Hà là không đúng sự thật.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khắc phục hậu quả của 22 doanh nghiệp sau khi được đoàn kiểm tra của UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2023.

- Ngày 10/4/2024, UBND huyện tổ chức kiểm tra thực tế tại một số khu vực như: Thung 4, vị trí mỏ Chính Nghĩa đã hết hạn, Thung Duộc của xã Châu Hồng thì phát hiện một số người dân mót vét quặng gây đục nguồn nước, sau khi kiểm tra UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Châu Hồng khẩn trương huy động lực lượng truy quét, đẩy đuổi các hộ dân mót vét quặng trái phép, gây ô nhiễm môi trường; phá dỡ các lán tạm, phá hủy đường ống nước tự chảy, bề nước lót bạt phục vụ cho mục đích tuyển quặng trái phép của các hộ dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty trên địa bàn, đề phòng ngừa và kịp thời phát hiện các vi phạm.

- Ngày 11/4/2024, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về việc nước sông Nậm tôn bị đục, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại khu vực thung Hung Nội, xã Châu Hồng thì phát hiện một số cá nhân có hoạt động khai thác quặng thiếc trái phép, tại hiện trường có 01 đường hầm có đường kính khoảng 01 m, chiều sâu 15 m, khi đoàn kiểm tra phát hiện thì các đối tượng đã kịp thời bỏ chạy, tại hiện trường có một số đường ống nước, xe rùa chở đất, một số cuốc xẻng phục vụ cho việc khai thác quặng trái phép, nước thải tuyển quặng được xả trực tiếp xuống hang cactơ. UBND huyện đã lập biên bản giao cho Công an huyện điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- UBND huyện đã phối hợp với đoàn công tác của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra thực tế tại một số mỏ và xưởng chế biến của một số công ty: Công ty Long Anh, Công ty Trung Hải, Công ty Đồng Tiên và làm việc với Hội Doanh Nghiệp vừa và Nhỏ của huyện để nắm bắt một số khó khăn, vướng mắc tìm biện pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp.

- Ngày 08/5/2024, UBND huyện tiến hành kiểm tra tại khu vực xã Liên Hợp (vị trí giáp mỏ của công ty Lam Hồng) theo nguồn tin phản ánh của nhân dân, phát hiện một số cá nhân khai thác quặng trái phép từ trước, trong quá trình khai thác có dấu hiệu xả thải trực tiếp xuống hang cactơ tự nhiên, tại thời điểm UBND huyện kiểm tra không phát hiện đối tượng khai thác, tại hiện trường có để lại một số tang vật phục vụ cho việc khai thác như máy bơm nước, đường ống nước, dây điện, máng đại. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Liên Hợp vận chuyển tang vật về UBND xã để lập hồ sơ tạm giữ các tang vật nêu trên, thông báo công khai tìm chủ tang vật để xử lý theo quy định.

- Ngày 08/5/2024, UBND huyện đã phối hợp với Công An huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty Hà An phát hiện công ty có hành vi xả nước thải ra môi trường, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt đối với công ty Hà An với số tiền 70 triệu đồng.

- Thực hiện Công văn số 3398/UBND-TD ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý phản ánh của công dân. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Châu Tiên kiểm tra thực tế, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, kết quả cho thấy:

Ông Hoàng Văn Hưng, thường trú tại xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳnh Hợp là người phản ánh Công ty Đại Phong đổ đất đá thải ra ngoài phạm vi được thuê đất, lên đất lâm nghiệp của nhân dân đến đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vị trí đất ông Hoàng Văn Hưng phản ánh là khu vực đất Công ty TNHH Chính Nghĩa (Không phải Công ty Đại Phong như công dân phản ánh) đã được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất theo quy định để làm bãi thải phục vụ khai thác mỏ, trong quá trình hoạt động khai thác công ty TNHH Chính Nghĩa đổ đất, đá thải trong khu vực Công ty đã được thuê đất theo quy định, không đổ đất, đá thải ra ngoài phạm vi được thuê như công dân phản ánh. Sau khi UBND huyện kiểm tra, xác minh và trả lời, ông Hoàng Văn Hưng đã công nhận việc ông phản ánh là không đúng thực tế.

- UBND huyện đã phối hợp với Công an huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với công ty TNHH Thiếc Hà An để tìm nguyên nhân làm cá trên suối Nậm Huống, bản Cải, xã Châu Thành. Hiện nay, UBND tỉnh đã có báo cáo đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra làm rõ việc thực hiện các quy định pháp luật của công ty Hà An.

- Ngày 02/10/2024, UBND huyện nhận được báo cáo số 42/BC-THA ngày 30/9/2024 của Công ty TNHH thiếc Hà An về việc báo cáo lưu lượng nước tăng cao, có màu sắc bất thường chảy từ hầm của công ty ra môi trường. Ngay sau khi nhận được phản ánh của công ty, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với đại diện Công ty TNHH thiếc Hà An để làm rõ các nội dung liên quan, kết quả kiểm tra cho thấy nội dung phản ánh của công ty là có cơ sở, tại thời điểm kiểm tra, công ty đang dừng các hoạt động khai thác và chế biến quặng, tại khu vực mỏ chỉ có một số công nhân quản lý mỏ, bảo vệ và vận hành hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hầm lò của công ty, do công ty không hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ lâu nên không phát sinh nước thải.

Tuy nhiên, tại vị trí cửa lò số 01 (có toạ độ $x = 2146006$, $y = 534956$) có nguồn nước tự chảy từ trong cửa hầm lò ra bên ngoài với lưu lượng lớn, nguồn nước này có màu trắng đục, khi sử dụng giấy quỳ tím để kiểm tra cho thấy nước có hàm lượng axit cao ($PH < 3$), UBND huyện đã vào hầm lò để kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện được nguồn nước này từ đâu chảy ra, có phải do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gây ra hay không?. Nhận thấy, nếu để nguồn nước này chảy tự nhiên ra môi trường thì sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết... do đó công ty đã tiến hành xử lý nguồn nước này bằng cách bơm vận chuyển về hồ lắng 03 ngăn, sau đó sử dụng vôi bột và chất trợ lắng để trung

hoà, sau khi xử lý qua bể 3 ngăn, công ty bơm xả ra môi trường về phía Suối Mai, xã Châu Thành.

Sau khi kiểm tra, nhận thấy nguồn nước tự chảy từ trong hầm lò của công ty ra môi trường có dấu hiệu bất thường nên UBND huyện đã tiến hành lấy mẫu nước gửi đến công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường để phân tích làm rõ, kết quả phân tích cho thấy nguồn nước có nồng độ a xít cao.

Nghi ngờ nguồn nước bất thường tự chảy từ trong hầm lò của công ty Hà An ra môi trường là do Công ty TNHH MTV Kim loại màu Nghệ Tĩnh gây ra nên ngày 04/10/2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và môi trường huyện kiểm tra đột xuất tại các hầm lò khai thác của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Nghệ Tĩnh nhưng vẫn không phát hiện được nguyên nhân.

Do UBND huyện không có cán bộ chuyên môn sâu và trang thiết bị cần thiết để tìm ra nguyên nhân hiện tượng bất thường này, cũng như đánh giá việc xử lý của Công ty TNHH thiếc Hà An có đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật hay không, nước sau khi xử lý có đảm bảo được phép thải ra môi trường hay không. Vì vậy, UBND huyện Quý Hợp đã có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở ban ngành liên quan kiểm tra xác định rõ nguyên nhân gây nên tình trạng bất thường trên, có biện pháp xử lý dứt điểm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Ngày 12/11/2024, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Nghệ An do sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra thực tế. Hiện nay, UBND huyện đang chờ chỉ đạo của đoàn kiểm tra để triển khai thực hiện.

- Trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác đá cảnh tại khu vực Dốc Dài xã Minh Hợp giáp ranh với xã Hạ Sơn, Văn Lợi; Tình trạng người dân vào các hầm lò của các mỏ tại khu vực Suối Bắc để khai thác quặng thiếc trái phép có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đá cảnh, đá thạch bản thường phân tán nhỏ lẻ ở trong đất nông nghiệp của người dân, xa khu dân cư, tại các địa bàn giáp ranh với nhiều xã, và giáp ranh với huyện Nghĩa Đàn, huyện Tân Kỳ nên người dân thường lợi dụng chủ trương cải tạo đất nông nghiệp để khai thác trái phép; Các đối tượng khai thác trái phép thường khai thác vào ban đêm, ngày nghỉ, khi khai thác thì cử người canh gác từ xa, khi đoàn kiểm tra vào kiểm tra thường bị phát hiện trước nên các đối tượng đã kịp tẩu tán phương tiện vi phạm, việc kiểm tra, xử lý của đoàn liên ngành huyện vi phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Một số người dân xã Châu Hồng bất chấp nguy hiểm, lén lút vào các cửa hầm lò của các mỏ của Công ty TNHH thiếc Hà An, Công ty CP KLM Nghệ

Tình đề đào bới quặng thiếc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, các công ty đã chặn đường vào khu vực mỏ nhưng người dân kéo đông người gây sức ép với công ty và chính quyền địa phương cấp xã gây mất an ninh trật tự, UBND huyện đã chỉ đạo công ty không được chặn đường dân sinh của người dân.

Ngày 27/11/2024, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với Công an huyện, các phòng ban ngành liên quan và UBND xã để bàn, thống nhất phương án xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đã ban hành kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan liên quan căn cứ thực hiện.

- Tổ chức nắm bắt tình hình, cài cắm các đầu mối cung cấp thông tin để kiểm tra, phát hiện hoạt động khoáng sản trái phép, tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

1. Tồn tại, hạn chế.

- Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp có 83 mỏ còn hạn cấp phép, tuy nhiên còn 12/83 mỏ chưa thuê hết diện tích được cấp phép, 3/83 mỏ chưa hoàn thành thu tục thuê đất (Công ty TNHH Minh Quang cấp phép năm 2021, Công ty CP sản xuất và thương mại Bảo Sơn cấp phép năm 2023, Công ty CP An Lộc Sơn cấp phép năm 2024); Một số xưởng chế biến khoáng sản đã hình thành từ lâu nhưng chưa được thuê đất theo quy định (42 xưởng).

- Vẫn còn tình trạng xây vi phạm trong khai thác chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường. Cụ thể, năm 2024 xử phạt 33 trường hợp, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

- Một số mỏ khai thác khoáng sản chưa có bãi tập kết sản phẩm và bãi thải nên vẫn còn tình trạng tập kết sản phẩm, đổ thải ra ngoài khu vực được thuê đất, xã bị UBND huyện xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “*Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm*” rất khó thực hiện, vì không có khu vực để đổ khi tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện bốc, xúc số đất đá vi phạm.

- Tình trạng khai thác, vận chuyển đá cảnh trái phép vẫn diễn ra tại một số khu vực, địa bàn.

- Việc lập hồ sơ thuê đất cho 42 xưởng chế biến khoáng sản đã hình thành từ lâu còn gặp nhiều khó khăn trong việc thuê đất.

- Các cụm công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (nói riêng) và cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp nói chung.

- Tình trạng người dân vào các khu vực mỏ hết hạn để mót, vét quặng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát trở lại.

- Nguồn nước sông Nậm Tôn thỉnh thoảng vẫn bị đục do một số tổ chức, cá nhân lợi dụng lúc trời mưa, ngày nghỉ để lén lút xả nước thải xuống hang cáctor tự nhiên.

2. Nguyên nhân.

a. Nguyên nhân khách quan.

- Một số loại khoáng sản như đá cảnh, đá thạch bản thường phân tán nhỏ lẻ ở trong vườn, trong đất nông nghiệp của người dân, xa khu dân cư, tại các địa bàn giáp ranh với nhiều xã, và giáp ranh với huyện Nghĩa Đàn nên người dân thường lợi dụng chủ trương cải tạo đất nông nghiệp để khai thác trái phép. Việc khai thác, vận chuyển đá cảnh trái phép thường diễn ra vào ban đêm, ngày nghỉ ... nên việc kiểm tra, xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn.

- Một số tổ chức (42 xưởng chế biến khoáng sản) gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu nên dừng hoạt động từ những năm 2004-2008 dẫn đến các doanh nghiệp chưa thuê đất. Đến nay có nhu cầu hoạt động thì quy định thay đổi dẫn đến việc thuê đất gặp nhiều khó khăn.

- Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp có một số công ty, doanh nghiệp trong quá trình khai thác khoáng sản đã đổ đất, đá thải trên khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất làm bãi thải theo quy định, đã bị UBND huyện Quỳnh Hợp xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm” rất khó thực hiện, vì: Khi tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện bóc, xúc số đất đá đã đổ cũng không biết đổ ở đâu.

- Các cụm công nghiệp và khu chế biến đá tập trung chưa được đầu tư kinh phí, thiếu quỹ đất để xây dựng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; diện tích các xưởng chế biến nhỏ hẹp, thiếu đất để xây dựng bể nước thải riêng cho từng xưởng.

- Các khu vực khoáng sản thường tập trung ở các vùng núi cao, giao thông đi lại khó nên việc kiểm tra, xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn; Các đối tượng khai thác trái phép thường cử người canh gác từ xa, khi đoàn kiểm tra vào kiểm tra thường bị phát hiện trước nên các đối tượng đã kịp tẩu tán phương tiện vi phạm (đối tượng mót, vét quặng thiếc).

- Đời sống của người dân các xã vùng sâu rất khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nên vẫn lén lút vào các khu vực mỏ để mót, vét quặng.

- Trên địa bàn xã Châu Hồng, Châu Tiến (Đầu nguồn nước sông Nậm Tôn) vẫn xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng lúc ban đêm, lúc trời mưa để xả nước thải tuyến quặng gây đục nước sông Nậm Tôn, nước thải chảy vào hang các tơ, chảy qua nhiều dãy núi, đổ ra khu vực đầu nguồn của Sông Nậm Tôn tại xã Liên Hợp, rất khó phát hiện và xử lý.

b. Nguyên nhân chủ quan

- Một số xã trọng điểm khoáng sản chưa quan tâm đúng mức, thực hiện chưa nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chưa tăng cường công tác kiểm tra thực hiện.

- Trình độ, năng lực tham mưu của các phòng, ban ngành chuyên môn cho UBND huyện có mặt còn hạn chế. Bên cạnh đó còn phải kiêm nhiệm rất nhiều việc...

- Việc xử lý vi phạm của UBND các xã đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm còn lúng túng, chưa thực sự quyết liệt (đá cảnh, mót vét quặng thiếc...).

- Ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản còn thấp, dẫn đến các vi phạm trong khai thác, chế biến khoáng sản: Gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động...

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2025:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên như:

Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác QLNN về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/12/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19/11/2021 của Ban thường vụ Huyện Ủy về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp, giai đoạn 2021 - 2025; Các kết luận Hội nghị BTV Huyện ủy, Hội nghị giao ban khối Nội chính và các văn bản chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu và nhận thức đầy đủ đối với các Luật khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật

lao động, Luật thuế, Luật Thương mại; Luật Doanh nghiệp... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Tiếp tục tăng cường các giải pháp QLNN về hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường nói chung, bao gồm:

- Quản lý nhà nước đối với khai thác khoáng sản sau khi đã cấp phép (đã đầy đủ thủ tục theo quy định), bao gồm: quản lý khai thác theo thiết kế; quản lý vệ sinh an toàn lao động; quản lý sử dụng vật liệu nổ;

- Quản lý hộ tịch, hộ khẩu;

- Quản lý vận chuyển, kinh doanh, thương mại khoáng sản;

- Quản lý đất đai trong hoạt động khoáng sản;

- Quản lý môi trường đối với hoạt động khoáng sản;

- Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa cấp phép (quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép);

- Quản lý thu nộp ngân sách (thuế) đối với hoạt động khoáng sản;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, khoáng sản, môi trường và bồi thường GPMB,...

- Đề nghị cấp trên đưa 03 cụm công nghiệp (gồm: Thọ Sơn 1, Thọ Sơn 2, Châu Hồng) ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Các cụm còn lại đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, khu xử lý nước thải tập trung.

4. Đặc biệt tăng cường hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên chưa cấp phép bao gồm: Quản lý, bảo vệ 78 mỏ hết hạn khai thác; 05 mỏ đang thăm dò; 50 điểm, vị trí, khu vực có khoáng sản rải rác, nhỏ lẻ có nguy cơ tiềm ẩn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; hoạt động khoáng sản trái phép trên bãi thuê đất tập kết khoáng sản, làm nhà xưởng, đổ thải tại các mỏ đã có giấy phép khai thác; quản lý, bảo vệ đá cảnh, đá phong thủy, đá thạch anh nằm rải rác nhỏ lẻ trên đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất vườn của các hộ gia đình trên địa bàn các xã.

5. UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:

UBND huyện tiếp tục duy trì, kiện toàn đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn lao động; phòng chống cháy nổ; công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường đối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ủy ban Thường vụ Hội đồng kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất đối với hoạt động khoáng sản trái phép của các tổ chức, cá nhân; Chỉ đạo lực lượng Công an huyện, công an xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý vi phạm; Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với UBND các xã có biểu hiện buông lỏng QLNN về hoạt động khoáng sản nói chung và quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai

thác nói riêng; Hàng năm, UBND huyện sẽ đề nghị BTV Huyện ủy xem xét vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

6. Trong quá trình quản lý hoạt động khoáng sản nói chung và quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa cấp phép nói riêng, UBND huyện:

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trình độ, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành chuyên môn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản nói chung và quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa cấp phép nói riêng

- Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, kiên quyết tịch thu tang vật, phương tiện; Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý hình sự đối với những vụ việc tái phạm.

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định người đứng đầu các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nghiêm trọng thì sẽ kịp thời báo cáo và đề nghị cấp trên chỉ đạo, xử lý nghiêm.

V- Kiến nghị đề xuất:

1. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An.

- Xem Quý Hợp là huyện đặc thù về khoáng sản để có chính sách hỗ trợ kinh phí, phương tiện, con người ... cho UBND huyện đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là khoáng sản chưa cấp phép.

- Cho chủ trương hướng dẫn cho 22 xưởng chế biến khoáng sản chưa thuê đất được thuê đất.

2. Đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường.

- Hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện có phương án xử lý đối với các xưởng chế biến khoáng sản đã hình thành từ lâu nhưng chưa hoàn thành các thủ tục thuê đất để vừa thuận lợi trong công tác Quản lý Nhà nước về đất đai, vừa tránh thất thu thuế.

- Tham mưu UBND tỉnh có phương án khai thác tận thu đá cảnh, vừa phù hợp với nhu cầu cải tạo đất sản xuất của người dân, có nguồn thu ngân sách vừa thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước.

3. Đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy.

- Tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường của các Đảng bộ.

- Chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo đảng ủy và chính quyền các xã tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa cấp phép; Chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, MTTQ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Huyện Ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Phòng TN và MT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Quán Vi Giang